

## NT163

### ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ฟุจิ 6 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น , 6 วัน 3 คืน ,



MOTOSU VIEW HOTEL ★★★ , NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL ★★★★★ , APA TOKYO BAY MAKUHARI HOTEL ★★★



เกียวโต - เขตอะราชิมามา - สะพานโทเกชิเคียว - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้ำชา  
นาโกย่า - ย่านซาคาเอะ - วนอุทยานแห่งชาติซาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคูดานิ  
โกเทมมะพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต - ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - Fujikawaguchiko Herb Festival - ย่านชินจูกุ  
วัดชิยามาตะทาคิซาคุเอน - ฮาราจูกุ - โอไดบะ

## กำหนดการเดินทาง

## รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ

20.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2)

พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก \*\*\* หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที

และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่องดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที  
\*\*\*

23.59 น.

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 622 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ...

เวลาท่องเที่ยวเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

## วันที่ 2

สนามบินคันไซ - เกียวโต - เขตอะราชิมามา - สะพานโทเกชิเคียว - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคิโยมิจิ - นาโกย่า -  
ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ

### 07.30 น.

ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นำท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากกว่า 1,000 ปี

เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “เขตอะราชิมามา” นำท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และเป็นเขตที่เต็มไปด้วยไม้ไฟและวัดหรือศาลเจ้ามากมายให้ท่านได้เลือกสักการะ หรือท่านจะเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้ามากมายให้ท่านได้เดินเที่ยวชมความสวยงามและความร่มรื่น ด้วยสีเขียวขจีของทิวใต้น้ำบนดินตลอดสองข้างทางจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้คนที่รักธรรมชาติมากกว่า 1,000 ปี

และนำท่านชม “สะพานโทเกชิเคียว” ซึ่งชื่อของสะพานนี้แปลว่า “สะพานข้ามสู่ดวงจันทร์” ยังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอาราชิมามาอีกด้วย ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดแสนจะสบาย อากาศกำลังดี ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป ให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่แสนสวยงาม (สีของใบไม้จะแตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล)

จากนั้นนำท่านเดินทางชม “ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ” ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งข้าวตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น ภายในท่านจะได้ชมรูปปั้นของสุนัขจิ้งจอกมากมายที่เชื่อกันว่าเป็นผู้รับใช้ของเทพเจ้าแห่งข้าวในสมัยนั้น และศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่ขึ้นชื่อของประตูโทริ ที่เรียงต่อกันยาวตามรางของวัดอินาริซึ่งต้องใช้เวลาเดินถึง 2 ชั่วโมงและยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “Memory of Geisha” อีกด้วย

### เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

### บ่าย

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิจิ” วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง เพื่อนำท่านกราบขอพรพระเพื่อความสงบสุขในวิหาร และเชิญท่านดื่ม น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ “น้ำ 3 สาย” ที่เชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน “ความร่ำรวย ความมีชื่อเสียง และมีสุขภาพดี” อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์

แล้วให้ท่านเพลิดเพลินต่อที่ “ถนนสายกาน้ำชา” ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเซรามิค, อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูคาตะ, ชุดจิมเปอ, พัด ฯลฯ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองนาโกย่า” เพื่อตะลุยช้อปปิ้งที่ “ย่านซากาเอะ” ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ มีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจน คือที่ตึกทีวีของนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน) ซึ่งมีลักษณะคล้ายโดเกียวทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

### ค่ำ

เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกชมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่านซากาเอะ

### ที่พัก

**NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL** หรือเทียบเท่า

## วันที่ 3

นาโกย่า - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมมะ พรีเมียม เอพท์เลสท์

### เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่”

ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้ว

นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ “ลองเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาลอง 15 นาที) เชิญท่านเลือกหมุมตุ๊กใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงามอย่างแท้จริงของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าโดยรถบัสสู่ “หุบเขาโอะวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟ ฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วย  
ให้ท่านได้ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และไข่ที่ต้ม จากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดาสนิท พร้อมชิม “ไข่ดำ” โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี

## เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

## บ่าย

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

## ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟต์บุยกษ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มนวลรับประทานให้ท่านได้อิมอร่อย “แบบไม่อั้น!!!”

## ที่พัก

**MOTOSU VIEW HOTEL** หรือเทียบเท่า

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen)

น้ำแร่สโตนญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

## วันที่ 4

โมโตสุ - ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ 5 - Fujikawaguchiko Herb Festival (15 มิ.ย. - 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ

## เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศแจ่มใส) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย

## เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

## บ่าย

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางไป ชมเทศกาล “Fujikawaguchiko Herb Festival” เทศกาล ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ริมทะเลสาบ Kawaguchiko (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม) ภายในงานจะมีการจัดแสดงทุ่งดอกลาเวนเดอร์มากกว่า 1 แสนต้น เสกให้สวนสาธารณะบริเวณใกล้เคียงทะเลสาบกลายเป็นพรมสีม่วง สวยงาม ส่งกลิ่นหอมไปทั่ว

สีม่วงของทุ่งดอกลาเวนเดอร์สะท้อนกับผิวน้ำในทะเลสาบ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ

อีกมุมหนึ่งถ่ายรูปรยอดนิคมที่มาจากภูเขาไฟฟูจิร้อนต้องไปชมให้ได้ \*\*\* หากหมดช่วงเทศกาลจะพาท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” แทน ...

เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่างทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako

ภายในหมู่บ้านมีบ่อน้ำแร่ร้อนที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใต้ดินมาเป็นเวลานานมีอายุ 1,200 ปี และได้รับใบประกาศจากกรมชลประทานของประเทศญี่ปุ่นว่าน้ำในบ่อน้ำที่ใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ

โดยภายในบ่อน้ำมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุทำให้มีสาหร่าย และหญ้าน้ำ เกิดในบ่อ

ทำให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยู่ในน้ำ

ท่านสามารถดื่มน้ำสะอาดอันศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่า หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ \*\*\*

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ “ย่านชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ ฝั่งทิศตะวันตก เป็นย่านธุรกิจที่เต็มไปด้วยอาคารสำนักงานสูงระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นที่ตั้งของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียว และ ฝั่งทิศตะวันออก เป็นย่านแห่งสีสันที่เต็มไปด้วย ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง เช่น Isetan, Takashimaya, Odakyu เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์, ร้านขายสินค้าแฟชั่น, ร้านขายสินค้าลดราคาและสินค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโอะ ซึ่งเป็นแหล่งบันเทิง ยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ท่านจะได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจ่ายซื้อของฝากจากร้านค้าต่างๆ มากมายในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดัง ๆ เสื้อผ้า และของกระจุกกระจิกน่ารัก ๆ ในสไตล์แบบญี่ปุ่นกล่องถ่ายรูปดิจิตอล MP-3, Walkman, CD-Player , คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา เป็นต้น นอกจากนี้ท่าน ยังจะได้เห็นแฟชั่นการแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเด็กวัยรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้าในกรุงโตเกียว ที่นับได้ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็นตัวของตัวเอง

**คำ**

เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ

**ที่พัก**

**APA MAKUHARI HOTEL** หรือเทียบเท่า

**วันที่ 5**

**โตเกียว - วัดชิบามาทะทาชาคูเอิน - ช้อปปิ้งฮาราจุกุ - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ**

**เช้า**

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาท่านเดินทางสู่ “วัดชิบามาทะทาชาคูเอิน” ซึ่งตั้งอยู่ในคาสึชิคาคุของเมืองโตเกียวและเป็นส่วนหนึ่งของวัดนิกายนิชิเร็ง แม้ว่าชื่อทางการมีชื่อว่าวัด Kyozeizan Daikyo-ji ซึ่งมันหมายถึงวัด Shibamata Taishakuten อาคารส่วนใหญ่สร้างขึ้นหลังสมัยเมจิ (1868-1912) วัดรวมถึง ประตู Nitenmon, หอ Taishakudo, หอ Kikenjyo, หอหลัก Hondo, ระเบียงวัดDaishoro และสวน Suikeien ประตู Nitenmon, หอ Taishakudo และหอ Kikenjyo มีการตกแต่งที่หรูหรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอ Taishakudo เป็นงานแกะสลักที่มีชื่อเสียง โดยมีรูปแบบของภาพเป็นภาพสุรตดอกบัว Hokekyo แม้ว่ามันอาจจะดูเรียบง่ายเป็นผลงานที่ซับซ้อนและงดงาม นอกจากนี้มีทางเดินสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อชมวิวเหล่านี้และงานแกะสลักอื่น ๆ ที่นี้เป็นเหมือนห้องแสดงผลงานแกะสลัก อีกทั้งวัด Shibamata Taishakuten ยังปรากฏในฉากของนิยายและภาพยนตร์มากมาย ซีรีส์ญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงรู้จักกันมากที่สุดคือ “Otoko-wa-tsuraiyo” (มันยากที่เป็นผู้ชาย) ลักษณะของตัวละครหลักชื่อว่าโทะระซัง คนเร่ร่อนใจบุญที่ไม่สมหวังในความรัก ลักษณะภาพยนตร์ไซไฟที่วัดโดยเรื่องหลายๆเกี่ยวกับวัด ในนิยายผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือผลงานของนักเขียน Natsume Soseki ชื่อผลงานว่า “Higansugimade”

จากนั้นพาท่านมุ่งหน้าสู่ย่านช้อปปิ้ง “ฮาราจุกุ” แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุด ๆ ของชาวปลาติบ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เหมือนหลุดออกมาจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระสาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางทีก็หลุดมาจากเกมส์เพลย์ , แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลั่งไคล้ หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี อิสระให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจำวัน สำหรับท่านที่ชื่นชอบการ “ช้อปปิ้ง” สามารถเดินเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมายที่มีทั้ง “แบรนด์เนมชื่อดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิยะ” ซึ่งคราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรย์แห่งโตเกียว ที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ำยุคและทันสมัย เป็นเกาะที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ขึ้นมา ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช้าสวรรค์” (ferris wheel) ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และตื่นตากับสีสันของแสงไฟที่ประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว์” (Rainbow Bridge) พาดผ่าน และมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค่ำคืนเป็นฉากหลัง รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ชันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์, ค่าเข้าชม และเครื่องเล่นต่างๆ) หรือช้อปปิ้ง “ห้าง Aqua City Odaiba” แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าต่าง ๆ มีจุดเด่นอยู่ที่ชั้น 5 เป็น “รามง ฟู้ด ฮิมพาร์ค” (Ramen Food Theme Park) ที่รวบรวมรามงชนิดต่าง ๆ จากทั่วประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นจุดยอดนิยมนสำหรับชมวิวสะพานสายรุ้งอีกด้วย หรือจะเลือกเดินที่ “DECKS Tokyo Beach” ช้อปปิ้งมอลล์สไตล์เมืองในโอไดบะที่ภายในเคอส์โตเกียวมีช้อปปิ้งไปด้วยแหล่งช้อปปิ้ง อาหาร และความบันเทิงอย่างครบครัน รวมไปถึง Tokyo Joypolis สวนสนุกในร่มที่สามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายกว่า 20 แบบได้ในแห่งเดียว เช่น รถไฟเหาะ, เครื่องเล่นสไตล์สัมผัสประสบการณ์ และบ้านผีสิง เป็นต้น นอกจากนี้ศูนย์อาหารยังจัดตกแต่งในธีมฮ่องกงอีกด้วย

## คำ

เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “**สนามบินนานาชาติ**”

## วันที่ 6

**สนามบินนานาชาติ - กรุงเทพฯ**

**00.20 น.**

เดินทางจาก **สนามบินนานาชาติ** โดยสายการบิน **Thai Airways** เที่ยวบิน **TG 661**

**04.50 น.**

ถึง **สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ** โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

## อัตราค่าบริการทัวร์ญี่ปุ่น

ข้อมูลทัวร์อัปเดตเมื่อ :

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 17:31 น.

# เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ญี่ปุ่น

## อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นที่ศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
- ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายของมัดคเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
- (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

## อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าช้อปปิ้ง, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

## เงื่อนไขการชำระเงิน

- สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
- ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

## การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
- ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการกัรันมัดจำที่นั่งกับ
- สายการบินและค่ามัดจำที่พักรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีกรคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
- กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวี
- ข่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัวเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตัวเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

## หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,

การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
- เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาพอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
- ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทฯสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
- ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปสงเลมพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทฯจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกระณี
- หากท่านที่ต้องออกตัวเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหาหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามีดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
- เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
- โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริการกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
- เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด

**โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง**

---